
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1327  —  789. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um heilsugæslu í framhaldsskólum.

Frá Álfheiði Ingadóttur.

1. Hvernig er háttað heilsugæslu í hverjum framhaldsskóla fyrir sig?
2. Er munur á þjónustu við nemendur framhaldsskóla sem eru yngri en 18 ára og þá sem

eldri eru?
3. Á hvaða lögum byggist heilsugæsluþjónusta í framhaldsskólum og telur ráðherra ástæðu

til að breyta lögunum og bæta heilsugæsluþjónustuna?

Skriflegt svar óskast.


